

## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

### จับตาสถานการณ์เศรษฐกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ประกอบด้วยเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ การส่งออกไทยในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เดินทางเปิดตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 19.90 รวมมูลค่า 13.02 พันล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม-เมษายน) นี้

ธนาคาร SEB ได้สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ปัจจุบันว่า เศรษฐกิจเดนมาร์กกลับมาเปิดตัวอีกครั้งเร็วกว่าที่คาดหมายไว้ ตลาดที่อยู่อาศัยร้อนแรงแม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะอ่อนแอ และคาดว่าการทำงานของเดนมาร์กจะเข้าสู่เต็มรูปแบบในปีหน้านี้ ทางด้านสวีเดนนั้น ถึงแม้ว่าข้อจำกัด COVID-19 ที่ยืดเยื้อจะขัดขวางการเติบโตในระยะสั้น แต่คาดการณ์ว่า ความอึดอั้นของผู้บริโภคจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และการปรับขึ้นค่าแรงที่ลดลงจะทำให้อัตราเงินเฟ้อต่ำลง ส่วนเศรษฐกิจนอร์เวย์นั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีนี้อย่างมากจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุปสงค์ที่ถูกกักไว้จากข้อจำกัด COVID-19 จะช่วยส่งเสริมการบริโภค โดยธนาคารกลางนอร์เวย์ Norges Bank มีแผนที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปลายปี 2564 นี้ ทางด้านเศรษฐกิจฟินแลนด์นั้น ในแง่ของนโยบายการดูแลสุขภาพและเศรษฐกิจ ฟินแลนด์มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมา กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นการลงทุน แต่การเติบโตของผลผลิตที่อ่อนแอจะจำกัดโอกาสของประเทศ โดยรวมแล้ว คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ในปีนี้จะอยู่ที่ 3.3 (เดนมาร์กร้อยละ 3.0 สวีเดนร้อยละ 4.5 นอร์เวย์ร้อยละ 2.6 และฟินแลนด์ร้อยละ 3.0 )

**บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย:** : กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีจำนวนประชากรรวมประมาณ 27.49 ล้านคน เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี การซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**โอกาสและแนวทาง:** การค้าออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าตลาดนี้ได้ เช่น Amazon.se หรือการจำหน่ายสินค้าผ่านผู้นำเข้าที่มีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสคต. ได้ที่ [ditp@thaicom.dk](mailto:ditp@thaicom.dk)



ศาลาว่าการเมือง Stockholm City Hall ที่เคยเป็นที่จัดงาน Nobel Prize แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนให้ Blue Hall ซึ่งเป็นส่วนหลักของศาลาว่าการเมืองแห่งนี้เป็นที่ใช้สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับ

ประชาชน เครดิตภาพ: Jann Lipka/imagebank.sweden.se

**Weekly News from Nordic Disclaimer:** ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด